

ธันวาคม 2023

## Let Communities Lead: แคมเปญวันเอดส์โลกปี 2023 การไม่แบ่งแยก ความเคารพ และ ความเท่าเทียม

เนื่องด้วยทั่วโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก เรามุ่งเน้นถึงบทบาทสำคัญของชุมชนในการหยุดยั้งการแพร่เชื้อเอชไอวี โดยแนวคิดการณรงค์ทั่วโลกสำหรับปีนี้คือ "Let Communities Lead" "ให้ชุมชนเป็นผู้นำ" ซึ่งเน้นย้ำถึงการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งจากทุกๆชุมชนในการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีในระดับโลก

ความพยายามที่นำโดยชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับทรัพยากรที่จำกัด ในวันเอดส์โลกนี้ เราตระหนักถึงความท้าทายต่างๆเหล่านี้และมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนให้มากขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อความของเราชัดเจน: "ให้ชุมชนเป็นผู้นำ" Barbara Luisi ผู้จัดการของ Multicultural HIV and Hepatitis Service (MHAHS) กล่าวว่า ข้อความอันทรงพลังนี้ไม่ได้เป็นเสียงสะท้อนเพียงแต่ในวันเอดส์โลกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนตลอดเดือนธันวาคมและต่อไป ที่พวกเราร่วมมือกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อแคมเปญของออสเตรเลียปี 2023 คือ "การไม่แบ่งแยก การเคารพ ความเท่าเทียม" เราได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการทำให้บริการการป้องกัน การตรวจ และการรักษาเอชไอวีมีความครอบคลุมมากขึ้น เป้าหมายของเราคือจัดการกับการตีตราเรื่องเอชไอวี และรับรองการเข้าถึงบริการสำหรับทุกคน ซึ่งรวมถึงประชากรในชุมชนที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลาย

เอชไอวียังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขในออสเตรเลีย โดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 29,460 คน และเป็นที่น่าตกใจว่าเกือบหนึ่งในสิบของประชากรออสเตรเลียที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ทราบสถานะเอชไอวีของตนเอง และอาจแพร่เชื้อไวรัสโดยไม่รู้ตัว

ความกลัวการตีตราและการเลือกปฏิบัติด้านเอชไอวีขัดขวางทำให้หลายคนไม่เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะคนในชุมชนที่หลากหลาย การตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาอย่างทันท่วงที และสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ การรักษาเอชไอวี ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะไม่มีบัตรเมดิแคร์ก็ตาม

ศาสตราจารย์ David Templeton หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพทางเพศ RPA เขตสุขภาพท้องถิ่นซิดนีย์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการกับการตีตราเรื่องเอชไอวี เขาเชื่อว่าด้วยความพยายามในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เราจะสามารถเพิ่มอัตราการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและลดการแพร่เชื้อเอชไอวีได้

เพื่อสนับสนุนแคมเปญนี้ ทาง MHAHS กำลังมีการส่งเสริมแหล่งข้อมูลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ " เอชไอวี : สิ่งที่คุณต้องรู้ " ซึ่งมีให้บริการในแปดภาษา ได้แก่ อังกฤษ, อาหรับ, จีน, อินโดนีเซีย, โปรตุเกส, สเปน, ไทย และเวียดนาม สามารถดาวน์โหลด e-booklet ได้จาก [เว็บไซต์ MHAHS](#) และมีแบบเล่มตีพิมพ์ให้ฟรีตามคำขอ ผู้สนับสนุนยังสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือที่สรุปแหล่งข้อมูลในหลายภาษาและวิธีการสนับสนุนแคมเปญ

สำหรับการสัมภาษณ์สื่อ โปรดติดต่อ Sonam Paljor ที่ 9515 1234 หรือ email [sonam.paljor@health.nsw.gov.au](mailto:sonam.paljor@health.nsw.gov.au)